

ความช่วยเหลือทางการเงิน: Trinity Health มุ่งมั่นที่จะให้การดูแล การรักษา และบริการแก่ทุกคนที่มาหาเราตามความจำเป็นทางการแพทย์

นโยบายความช่วยเหลือทางการเงิน

- มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินสอดคล้องตามรายได้ของคุณ ซึ่งจะมีการพิจารณาตาม [หลักเกณฑ์ระดับความยากจนของรัฐบาลกลาง](#)
- หากคุณมีรายได้ [200]% หรือน้อยกว่าตามหลักเกณฑ์ระดับความยากจนของรัฐบาลกลาง คุณจะได้รับส่วนลดเต็มจำนวน ใช้จ่ายกับบริการที่จำเป็นทางการแพทย์
- หากคุณมีรายได้ระหว่าง [201]% ถึง [400]% ของระดับความยากจนของรัฐบาลกลาง คุณอาจได้รับส่วนลดบางส่วน
- Trinity Health จะไม่เรียกเก็บเงินจากผู้ป่วยที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์เกินกว่าอัตราคิดลดของ Medicare
- คุณอาจมีสิทธิได้รับส่วนลดจากการจ่ายร่วม การประกันภัยร่วม และการหักลดหย่อนของคุณด้วย คุณอาจมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือหากรายได้ของคุณต่ำกว่า [400]% ของระดับความยากจนของรัฐบาลกลาง
- หากคุณกำลังเผชิญกับค่าใช้จ่ายที่อาจทำให้ล้มละลาย คุณอาจได้รับส่วนลด ซึ่งกรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อค่ารักษาพยาบาลของคุณในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาเกิน 20% ของรายได้ของครัวเรือนของคุณ ส่วนลดยังอาจครอบคลุมการจ่ายร่วมของคุณอีกด้วย นอกจากนี้ ยังอาจรวมถึงการประกันภัยร่วมและการหักลดหย่อนด้วย

ทบทวนหลักเกณฑ์ระดับความยากจนของรัฐบาลกลางที่นี่



บริการประเภทอื่นได้ เช่น ศัลยกรรมเสริมความงาม ไม่มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน

หากต้องการสมัครขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน ให้กรอกและส่งใบสมัคร นโยบายและใบสมัครเพื่อขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก Trinity Health มีอยู่ในหน้าเว็บของโรงพยาบาล [Financial Assistance | Saint Agnes Medical Center \(samc.com\)](#) คุณยังสามารถขอสำเนาใบสมัครได้ฟรีโดยเดินทางไปส่งไปรษณีย์ หรือโทรติดต่อสถานที่ที่คุณได้รับการดูแล หรือโดยติดต่อ Trinity Health Enterprise Patient Financial Services ที่ 20555 Victor Parkway, Livonia, MI 48152 เบอร์โทรติดต่อฟรีผ่านทางหมายเลข 800 -494-5797

นโยบายความช่วยเหลือทางการเงินของ Trinity Health ใบสมัคร

และข้อมูลสรุปที่เป็นภาษาทั่วไปมีแปลเป็นภาษาอื่นด้วย

และคุณสามารถขอรับได้โดยติดต่อโรงพยาบาลหรือแผนกบริการทางการเงินสำหรับผู้ป่วยตามรายชื่อข้างต้น

รายชื่อผู้ให้บริการ:

รายชื่อผู้ให้บริการที่ให้การดูแลฉุกเฉินหรือการดูแลที่จำเป็นทางการแพทย์ในสถานที่ของโรงพยาบาล ซึ่งอยู่ภายใต้ันโยบายความช่วยเหลือทางการเงินของโรงพยาบาล มีให้ทางออนไลน์หรือเมื่อมีการร้องขอ

แผนการชำระเงินระยะสั้นและระยะยาว: หาก你不能ชำระเงินส่วนของคุณได้ คุณอาจมีสิทธิใช้แผนการชำระเงินระยะสั้นหรือระยะยาว แผนการชำระเงินระยะสั้นของ Trinity Health ไม่มีดอกเบี้ย ผู้ป่วยจะต้องชำระยอดคงเหลือภายในหนึ่งปี คุณอาจขอรับแผนระยะยาวแบบมีดอกเบี้ย หาก你不能ชำระยอดคงเหลือทั้งหมดได้ภายในหนึ่งปี

บริการทางการเงินสำหรับผู้ป่วย: ที่ปรึกษาทางการเงินพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณ
ที่ปรึกษาจะช่วยคุณกรอกใบสมัครเพื่อขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน
ซึ่งจะเป็นการระบุตัวเลือกความช่วยเหลือที่มีอยู่ รวมถึงการประเมินความมีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับโครงการ
Medicaid

คุณสามารถติดต่อที่ปรึกษาทางการเงิน ณ สถานที่ที่คุณรับการดูแลได้
ที่ปรึกษาทางการเงินสามารถช่วยเหลือคุณในการพิจารณาว่าคุณมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือทางการเงินหรือไม่
ที่ปรึกษาทางการเงินยังสามารถจัดเตรียมสำเนานโยบายความช่วยเหลือทางการเงิน ใบสมัคร
และข้อมูลสรุปที่เป็นภาษาทั่วไปให้กับคุณโดยไม่มีค่าใช้จ่ายอีกด้วย